

Dเตรียมโรดโชว์พ่วงนี้ ขายไอพีไอ50ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกิจการ

“เดนทัล” เตรียมโรดโชว์พ่วงนี้ ก่อนขายหุ้นไอพีไอ 50 ล้านหุ้น คาดเข้าเทรดตลาด mai ช่วงต้นไตรมาส 2/60 เล็งระดมเงินทุนไปขยายสาขา ชำระหนี้เงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D กล่าวว่า บริษัทเตรียมนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงต้นไตรมาส 2/59 นี้ โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

โดยวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนขยายสาขา อีกประมาณ 3-4 สาขา รวมถึงใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่มีอยู่ประมาณ 55-60 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมด 12 สาขา แบ่งเป็นศูนย์ทันตกรรม 2 สาขา และคลินิกทันตกรรม 10 สาขา ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 10 สาขา และ จ.ภูเก็ต 2 สาขา ภายใต้อัฒติ 3 แบรินด์ คือ แบรินด์ Bangkok

International Dental Center (BIDC) เป็นศูนย์ทันตกรรม 1 สาขา, แบรินด์ Dental Signature เป็นคลินิกทันตกรรม 3 สาขา และแบรินด์ Smile Signature เป็นศูนย์ทันตกรรม 1 สาขา และคลินิกทันตกรรม 7 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เน้นขยายสาขาแต่เน้นให้แต่ละสาขาทำกำไร

สำหรับบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล ปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีสัดส่วนลูกค้าเป็นชาวไทย 50% และเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ 50% อย่างประเทศออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา รวมถึงเมียนมา (พม่า) เป็นต้น

อีกทั้งศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI จาก USA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกของไทยที่ได้รับ JCI เมื่อปี 2555 จากการที่ได้รับ JCI นี้ ทำให้ BIDC ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนใช้ต่างชาติในการมาใช้บริการ

นอกจากนี้ ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก ก็ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการทางทันตกรรม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้นำแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของทั้ง JCI และ ISO มาใช้กับทุกกลุ่มสาขาของบริษัท ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 มีรายได้รวม 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2558 อยู่ที่ 415 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258% จากปี 2558 อยู่ที่ 12 ล้านบาท ■